

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีกิจกรรมที่ขจัดความเสี่ยงของการดำเนินการซึ่งก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ดังนี้

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	การขจัดความเสี่ยงการทุจริต
1	การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงิน (Financial Risk) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด	1. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 2. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด
2	การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) <ul style="list-style-type: none"><li>▪ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุก ระดับชั้นเรียน</li><li>▪ จัดการเรียนรู้การสอนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นจัดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต</li><li>▪ เข้ารับการกำกับติดตามนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยส่วนกลาง</li></ul>	1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ ครูใน โรงเรียน สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนทุกระดับชั้น เพื่อปลูกจิตสำนึกผู้เรียนในเรื่อง <ul style="list-style-type: none"><li>▪ การวิเคราะห์ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li><li>▪ ความละเอียดและความไม่ทนต่อการประพฤติทุจริตทุกประเภท</li><li>▪ การเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม</li></ul>

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยมีกิจกรรมที่จัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติดังนี้

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการเงิน (Financial Risk) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด

การตรวจสอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นำโดย  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรี พรศศ ใจดี ได้มีผู้เกี่ยวข้อง และกรรมการเงินและพัสดุ  
เข้าร่วมการตรวจสอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยมีนายพรศศ ใจดี  
เป็นประธานในที่ประชุมศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์ ร้อยเอ็ด ที่ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
043-624180  
www.tup101.ac.th

การตรวจสอบติดตามงานการเงิน พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

## 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับชั้นเรียน ประชุมการปฏิบัติการขับเคลื่อน  
หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา



กิจกรรมที่ 2 จัดการเรียนรู้การสอนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษา  
ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

- การวิเคราะห์ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความละเอียดและความไม่ทนต่อการประพฤติทุจริตทุกประเภท
- การเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม





